



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี  
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการรับสมัครเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ และดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด บัดนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจักรี ตรีเมฆ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี

เงื่อนไขการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร แบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี  
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้ผู้ใด ให้มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างไปแล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งก่อน ยังมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้นั้นมีอายุครบ ๑ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่ แล้วแต่กรณี
  ๒. กรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตามบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรที่ขึ้นบัญชีไว้ ถูกเรียกมารายงานตัวเพื่อรับการจ้าง หากผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ไม่มารายงานตัว หรือไม่ประสงค์จะรับการจ้าง ถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์ขอรับการจ้างในครั้งนั้น โดยให้เปลี่ยนแปลงลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ผู้นั้นไปอยู่ลำดับสุดท้ายของบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้
  ๓. ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ คือ
    - (๑) ผู้นั้นได้สละสิทธิ์รับการจ้างในตำแหน่งที่เลือกสรรได้
    - (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับจ้างภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
    - (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่เลือกสรรได้
    - (๔) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครหากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครตั้งแต่นั้น
- อนึ่ง สำหรับผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในลำดับที่ ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา สังกัดกองช่าง จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ จะได้มีหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวอีกครั้งหนึ่ง



(นายจักรี ตรีเมฆ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี

ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา  
สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายฐะวีร์ งามเดช	



(นายจักรี ตรีเมฆ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี